

ชื่อเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ผู้จัดทำ	กัลยา ณะอินทร์
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.วิริยา จงรัชชสิทธิ์
วันที่อนุมัติผลงาน	พฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า	132
คำสำคัญ	การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการดำเนินงาน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปี 2550 ถึง ปี 2552 จำนวน 107 บริษัทโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีโครงสร้างกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เรื่องจำนวนครั้งของการประชุม ยังไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว นอกจากนี้ผลการศึกษานี้ยังชี้ว่า การถือหุ้นของบริษัทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก และมีการถือหุ้นของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารไม่เกิน 15 %

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร (MAOWN) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงว่าบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร (MAOWN) สูง จะมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) สูงส่วน จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท (NBDMEET) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งแสดงว่าบริษัทที่มีจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยครั้ง จะมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูง นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก (OWNTOP5) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับ อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งแสดงว่า สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก (OWNTOP5) สูง จะทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ต่ำ